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สามัญ สมัย 3 ครั้ง 2 – 15 ส.ค.2565 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วัน  จันทร์  ที่  15  สิงหาคม  พ.ศ.  2565 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

     

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประยูร ใจบาล รองประธานสภาฯ/ สมาชิกสภาฯ
หมู่ที่ 4 

ประยูร  ใจบาล  

2 นายธีรศักดิ์ เสธา สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 1 ธีรศักดิ์  เสธา  
3 นายจ าเริญ ใหม่ต๊ะ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 2 จ าเริญ ใหม่ต๊ะ  
4 นายวิชัย แก้วก้อน สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 3 วิชัย  แก้วก้อน  
5 นายวิชาติ รูปศิริ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 5 วิชาติ  รูปศิริ  
6 นายอภิเดช วงศ์แก้ว สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 6 อภิเดช วงศ์แก้ว  
7 นายทิวากรณ์ เสธา สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 7 ทิวากรณ์ เสธา  
8 นายชาติชาย อูปแก้ว สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 8 ชาติชาย อูปแก้ว  
9 นายอิ่นแก้ว ใจสืบ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 9 อ่ินแก้ว  ใจสืบ  

10 นางกาบจันทร์ แท่งยา สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 10 กาบจันทร์  แท่งยา  
11 นายมนตรี นทีนาถวรกุล ปลัด อบต./ เลขานุการสภา อบต.

บ้านตุ่น 
มนตรี นทีนาถวรกุล  

 
ผู้ลาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายสมศักดิ ์ กุลธรดิลก ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น/สมาชิกสภาฯ 

หมู่ที่ 11 
ลาป่วย(ติดโควิด) 

 
ผู้ขาดประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

- - - - - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบาล บุญก้ า นายก อบต.บ้านตุ่น บาล บุญก้ า  
2 นายถวิล ธาตุอินจันทร์ รองนายก อบต.บ้านตุ่น ถวิล  ธาตุอินจันทร์  
3 นายณัฐพล วงศ์ษาคม รองนายก อบต.บ้านตุ่น ณัฐพล วงศ์ษาคม  
4 นายอ านวย ไทยกุล เลขานุการนายก อบต.บ้านตุ่น อ านวย ไทยกุล  
5 นางสุภา วงค์ช่างเงิน รองปลัด อบต.บ้านตุ่น สุภา  วงค์ช่างเงิน  
6 นางนงเยาว์ หัวน้ า ผู้อ านวยการกองคลัง นงเยาว์ หัวน้ า  
7 สิบเอกจักริน จิตปลื้ม ผู้อ านวยการกองช่าง จักริน จิตปลื้ม  
8 น.ส.เรณุกา  สืบด้าย นักจัดการงานทั่วไป ชก. เรณุกา สืบด้าย  
9 นางจารุณี พากเพียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จารุณี พากเพียร  
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เริ่มประชุมเวลา       09.00  น. 
 

 เมื่อถึงก าหนดเวลาและที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นพร้อมแล้ว นายมนตรี นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต.บ้านตุ่น/ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านตุ่นแล้ว รวมทั้งหมด 11 คน ปรากฎว่ามีผู้มาประชุม จ านวน 10 คน  ผู้ลาประชุม จ านวน 1  คน คือ 
นายสมศักดิ์ กุลธรดิลก  ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น/สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 (ลาป่วย(ติดเชื้อไวรัสโควิด19))  ไม่มี
ผู้ขาดประชุม  และมีจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมเกินกว่าครึ่งจึงถือว่าครบองค์ประชุม  จึงให้สัญญาณเชิญสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม พร้อมได้เรียนเชิญ น ายประยูร  ใจบาล  
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเรียนเชิญประธานฯ จุดธูป 
เทียน บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วไดก้ล่าวเปิด และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

   ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ด้วยเลขานุการสภาฯ แจ้งว่าประธานสภาฯ ขอลาการประชุมสภาฯ 
เนื่องจากป่วย(ติดเชื้อไวรัสโควิด19 ) จึงไม่อาจเข้าประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ได้
เพราะต้องกักตัวและรักษาตัวเองตามค าสั่งแพทย์ ในการนี้ผมจึงต้องปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภาฯ ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ จึงขอเรียนในที่ประชุม
ทราบ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
   

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
                         (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 วันที ่ 2  สิงหาคม  2565) 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3    
ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ.  2565  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  2565  เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านได้ไปศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้ว มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ (ท่ีประชุมไม่มี
การเสนออ่ืนใด) หากไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมอีกถือว่า
รายละเอียดถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าวด้วย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 
9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถามของสมาชิก 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

       ตามที่ เลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งแบบกระทู้ถามไปให้ทุกท่านพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมนั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา อบต. บ้านตุ่น  ยื่นเรื่อง
กระทู้ถามต่อผู้บริหารครับ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระนี้ไม่มี  

ที่ประชุม รับทราบ 
  
 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 ญั ตติพิจารณาร่างข้อบัญญั ติ องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 2 (ขั้นแปร
ญัตติ) 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

เรื่องการพิจารณ าร่างข้อบัญญั ติ องค์การบริหารส่ วนต าบล เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  วาระที่ 2 (ขั้นแปร
ญัตติ) ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญ 
ครับ  

นายมนตรี นทีนาถวรกุล 
เลขานุการสภา อบต.บ้านตุ่น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 

ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ 
นั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อความใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอ
ลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

 ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนด ข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 
วรรคหนึ่ง 

ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค า
ร้องจากผู้บริหารท้องถิน่ หรือค าแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

ข้อ 61  ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่าง
ใด อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
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ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายงานการแปรญัตติฯ 
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นแห่งนี้  ได้มอบหมายในการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2566  ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านตุ่นครั้งที่ผ่านมา  ขอเชิญครับ 

นายชาติชาย  อูปแก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ผมนายชาติชาย  อูปแก้ว  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2566 ขอรายงานผลการพิจารณาการแปรญัตติ ฯ ดังนี้ 
 ตามที่  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น มีมติรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566  ในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  
2565  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  2565  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 โดยก าหนดระยะเวลา
รับค าแปรญัตติในระหว่างวันที่ 3 - 5  สิงหาคม  2565  เวลา 08.30 – 
16.30 น. เป็นต้น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  นั้น 
 คณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนดวันพิจารณารับค าแปรญัตติ  ใน
วันที่  8  สิงหาคม  2565  เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่า 

1.  ไม่มีผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นท่านใด
มายื่นค าแปรญัตติเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ และ 

2. คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2566 โดยละเอียดแล้ว ก็มิได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ
ตอนใดหรือรายการใด ๆ ในร่างข้อบัญญัติ ฯ แต่อย่างใดและมีมติยืนตามร่างเดิม
จึงขอรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
- ชื่อร่างข้อบัญญัต ิ(ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข) 
- หลักการและเหตุผล (ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข) 
- ส่วนที่ 1  ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2566 (ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข) 
- ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รายการต่อไปนี้ (ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข) 
-  รายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปี  

พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  
-  รายจ่ายจ าแนกตามแผนงานและงบรายจ่าย  
-  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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คณะกรรมการแปรญั ตติ  จึ งขอส่งร่างข้อบัญญั ติ  ตามร่างเดิม  ต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  เพ่ือเสนอต่อสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น เพ่ือพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สาม  
ต่อไป  จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมสภา อบต.บ้านตุ่น ทราบ ขอขอบคุณ 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงมานั้น ท่านสมาชิกทุกท่านคง
ทราบมาบ้างแล้วตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ส่งให้
สมาชิกทุกท่านก่อนหน้านี้แล้ว ล าดับต่อไป ขอให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชี้แจง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 

นายมนตรี  นทีนาถวรกุล 
เลขานุการสภา อบต.บ้านตุ่น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554 

ข้อ 51 “ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถ้าข้อความใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่  เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มีการแปรญัตติใน
เรื่องใหม่ขึ้นอีกในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นเป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็น
การขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืน ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจน
จบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามวรรคสามก็ได ้

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม
วรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการ
ด่วน  

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่
ระงับไว้เท่านั้น  

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ในเมื่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการพิจารณาและการ
ประชุมของ คณะกรรมการแปรญัตติฯ สรุปว่าในระหว่างระยะเวลาที่ก าหนด
เสนอค าแปรญัตติ ไม่มีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น ท่านใดประสงค์จะยื่นค าแปรญัตติในร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 เป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอมติที่ประชุมในวาระที่ 2 (ขั้นแปร
ญัตติ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านวาระที่ 2  (ขั้นการแปรญัตติ) โดยไม่มีการ
แปรญัตติ ด้วยจ านวน 10  เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง  
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 5.2   ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  เรื่อง  

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (วาระที่ 3 ขั้น
เห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล) 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่  3  ซึ่งตาม ข้อ 52 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นจะไม่มีการ
อภิปราย ยกเว้นที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน
สมควร ในการพิจารณาตามวาระนี้ให้ที่ประชุมสภา อบต.ลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ จะมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากไม่มีผมจึงขอ
มติจากที่ประชุมว่าเห็นควรน าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 ที่ผ่านการ
พิจารณาในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ดังกล่าว แล้ว ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ หรือไม่  หากให้ความเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะด้วย
ครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ด้วยจ านวน 
10 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง  0 เสียง  

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระที่ 3 เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติฯ ขั้นต่อไปจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตามมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบนี้เสนอนายอ าเภอเมืองพะเยาเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติออกเป็นข้อบัญญัติต าบล ตามความนัยมาตรา 71 วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ต่อไป  

ขอเชิญทุกท่าน รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในระหว่างการประชุม
ไปด้วย และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป   

รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในระหว่างการประชุม (ช่วงระหว่างเวลา 10.30 – 10.45 น.) 
 
 5.3 ญัตติขอความเห็นชอบรื้อถอนอาคารและปรับปรุงอาคารโรงเรียน

บ้านตุ่นราษฎร์สามัคคีอุทิศ (อาคารเรียนเก่า) 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอเชิญทางฝ่ายบริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุม  

นายก อบต.บ้านตุ่น เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  การเสนอญัตติขอความเห็นชอบรื้อถอนอาคารและปรับปรุง
อาคารโรงเรียนบ้านตุ่นราษฎร์สามัคคีอุทิศ (อาคารเรียนเก่า) เนื่องจากเดิมที
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  ได้ใช้อาคาร(ชั้นล่าง) เป็นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลบ้านตุ่น ลักษณะอาคารเป็นครึ่งไม้ครึ่งปูนตัวอาคารชั้นบนมีโครงสร้าง
เป็นไม้ทั้งหลัง และปลวกได้กัดกินไม้จนท าให้ผุพังถึงแม้ว่าจะได้ก าจัดปลวกไป
หลายครั้งแล้ว ประกอบกับอาคารใช้มาเป็นเวลานานจึงมีสภาพทรุดโทรม ซึ่ง
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ช่วงเวลานั้นเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่เด็กและผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้ จึงท า
การก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลตุ่นหลังใหม่และได้ย้ายไปอยู่อาคารหลัง
ใหม่แล้ว  ปัจจุบันนี้อาคารไม่ได้ใช้งานแล้วเนื่องจากโครงสร้างมีสภาพผุพัง
เนื่องจากปลวกกัดกินไม้และอาคารมีสภาพทรุดโทรมมากหากปล่อยร้างทิ้งไว้
จะท าให้อาคารพังลงได้และอาจจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตหรือทรัพย์สินเนื่องจาก
อาคารอยู่ติดถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาภายในบริเวณท่ีท าการ อบต.บ้านตุ่น 

ดังนั้น จึงเห็นควรขออนุญาตรื้อถอนโครงสร้างอาคารชั้นบนที่เป็นไม้พร้อม
ทั้งหลังคาทั้งหมด และท าการปรับปรุงอาคารเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นอาคาร
เอนกประสงค์ หรือเป็นห้องท างานของฝ่ายจัดเก็บภาษีรายได้ หรือเป็นห้อง
ท างานของกองช่าง หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ซึ่ง
รูปแบบแปลนโครงสร้างการปรับปรุงอาคารขอให้ผู้อ านวยการกองช่างน าเสนอ
ต่อที่ประชุมต่อไป  จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ อบต.พิจารณาต่อไป 
ขอขอบคุณ 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอขอบคุณท่านนายก อบต.ที่ได้เสนอ/ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ทาง อบต.บ้านตุ่น ได้ท าการประชุมประชาคมเกี่ยวกับการรื้อถอนอาคารและ
ปรับปรุงอาคารโรงเรียนบ้านตุ่นราษฎร์สามัคคีอุทิศ (อาคารเรียนเก่า) และขอ
ความเห็นชอบเกี่ยวกับแนวเขตระหว่างต าบลไปแล้วทุกหมู่บ้าน(11 หมู่บ้าน) 
ซึ่งมติประชาคมส่วนใหญ่จะเห็นชอบด้วยทั้งสองโครงการ ขอเชิญสมาชิกสภา  
อบต. หรือผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ซักถามต่อที่ประชุม 

นายทิวากรณ์  เสธา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ขอสอบถามว่าจะรื้ออาคารหมดทั้งหลังหรือไม่ อย่างไร 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างตอบข้อซักถาม 

สิบเอกจักริน  จิตปลื้ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
การรื้อถอนอาคารจะรื้อเฉพาะโครงสร้างที่เป็นไม้(อาคารชั้นบน) และหลังคา  
มุงกระเบื้อง  ส าหรับอาคารชั้นล่าง เสา คงเดิมไม่รื้อถอน  แต่หากผนังเก่ามี
สภาพผุกร่อนก็อาจจะรื้อถอน ประตู หน้าต่าง จะท าการปรับปรุงให้มีสภาพดี
ขึ้นหรือเปลี่ยนใหม่ แต่ทั้งนี้ในการด าเนินงานต้องได้รับการอนุญาตจากสภา
อบต.แห่งนี้และโรงเรียนบ้านดอกบัวราษฎร์บ ารุงเพราะเป็นทรัพย์สินของ
โรงเรียนฯ ซึ่งจะต้องด าเนินการจ าหน่ายไม้และหลังคามุงกระเบื้องที่รื้อถอน  
ส าหรับแบบแปลนอาคารที่จะท าการปรับปรุงปรากฎตามเอกสารที่ได้แจก
ให้แก่ทุกท่าน และขอเชิญชมภาพที่ได้เสนอทางโปรเจคเตอร์อีกครั้ง ซึ่งขอ
อธิบายว่าตัวอาคารจะเป็นอาคารชั้นเดียวและแบ่งเป็นห้อง ประมาณ 5 ห้อง มี
ประตู หน้าต่าง ดังภาพที่ปรากฏ  ขอขอบคุณ 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองช่างที่ตอบข้อซักถาม และขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
ซักถาม 

นายอภิเดช  วงศ์แก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ขอสอบถามว่าถึงกระบวนการ ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะจ้างเป็น ผู้รับจ้าง
ประเภทใด หรือ หจก. หรือจ้างแรงงานเป็นรายวัน 
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รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 

สิบเอกจักริน  จิตปลื้ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ตามที่ท่านได้สอบถามถึงขั้นตอน
การจัดซื้อ จัดจ้าง ขอน าเรียนว่าขณะนี้ทาง อบต.ยังไม่สามารถด าเนินการได้ถึง
ขั้นนั้น  ในการเสนอในวันนี้เพียงเพ่ือจะขอความเห็นชอบในการรื้อถอนอาคาร
โดยจะรื้อเฉพาะโครงสร้างที่เป็นไม้(อาคารชั้นบน) และหลังคา  และต้องได้รับ
การอนุญาตจากทางโรงเรียนบ้านดอกบัวราษฎร์บ ารุงเพราะเป็นที่ราชพัสดุและ
เป็นทรัพย์สินของโรงเรียนฯ ซึ่งเขาดูแลอยู่  

ส าหรับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะเป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
ส่วนมากจะจ้างเหมารื้อถอน  ส่วนทรัพย์สินที่รื้อถอนนั้นต้องให้ทางโรงเรียน
บ้านดอกบัวราษฎร์บ ารุงพิจารณาด าเนินการเองซึ่งเขาอาจจะขาย หรือบริจาค 
ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเองจะด าเนินการวิธีไหน  ส าหรับการขอปรับปรุง
อาคารก็ต้องขออนุญาตกับทางโรงเรียนดอกบัวราษฎร์บ ารุงอีกครั้งแต่ขณะนี้ 
อบต .ยั งไม่มี งบประมาณ เพ่ือการนี้  จึ งขอน าเรียนให้ที่ ป ระชุมทราบ  
ขอขอบคุณ 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองช่างที่ตอบข้อซักถาม และขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
ซักถาม 

นายชาติชาย  อูปแก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ขอเสนอแนะว่าหากจะท าการรื้อถอนอาคารโรงเรียนบ้านตุ่นราษฎร์สามัคคี
อุทิศ (อาคารเรียนเก่า) ขอให้ท าอนุสรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดเพ่ือเป็นที่ร าลึกถึง
โรงเรียนด้วยจะเป็นการดียิ่ง เพราะอาคารหลังนี้มีค่าทางจิตใจแก่ลูกศิษย์คนรุ่น
เก่าที่เคยเรียน ณ โรงเรียนแห่งนี้ 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

สิบเอกจักริน  จิตปลื้ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ตามที่ท่านได้เสนอให้จัดท า
อนุสรณ์เป็นที่ร าลึกถึงโรงเรียนบ้านตุ่นราษฎร์สามัคคีฯ นั้น 

ทาง อบต.มีแนวคิดที่จะจัดท าอยู่แล้วเนื่องจากที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่จะเสนอแนวคิดนี้เช่นกัน โดยอาจจะจัดท ารูปถ่ายโรงเรียนบ้านตุ่น
ราษฎร์สามัคคีฯ ติดบอร์ดพร้อมจัดท าประวัติเพื่อเป็นที่ร าลึก  ขอขอบคุณ 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองช่างที่ตอบข้อซักถาม และขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
ซักถาม 

นายวิชาติ  รูปศิริ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมเห็นด้วยหากจะท าการปรับปรุงเป็นอาคารที่ท างานของเจ้าหน้าที่ อบต. เพ่ือ
เป็นการขยายห้องท างานเนื่องจากสภาพห้องท างานปัจจุบันนี้คับแคบมากเมื่อ
ประชาชนมาติดต่อราชการอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรนัก 

นายวิชัย  แก้วก้อน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
อาคารหลังนี้มีค่าทางจิตใจผมมากเพราะเคยเรียนที่นี่ อาคารเรียนนี้มีชื่อว่า 
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อาคาร107  ทั้งนี้หากสมควรแก่การปรับปรุงใหม่ผมก็ขอให้คงสภาพเสาเดิมไว้
เพ่ือเป็นที่ร าลึกถึงอาคารเรียนเดิม ขอขอบคุณ 

นายจ าเริญ  ใหม่ต๊ะ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
หากรื้อถอนอาคารแล้วเกิดประโยชน์จะเป็นการดียิ่ง แต่ขอเสนอแนะให้ อบต.
ท าหนังสือถึงโรงเรียนดอกบัวราษฎร์บ ารุง เพ่ือขออนุเคราะห์ไม้และกระเบื้อง
มุงหลังคาที่จะรื้อถอนเพ่ือไว้ใช้ในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการหรือ
ชาวบ้านตามแต่ที่เห็นสมควร  ซึ่งผมทราบมาว่าพ้ืนที่บริเวณนี้อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของโรงเรียนดอกบัวฯ ยกเว้นอาคารโรงเรียนบ้านตุ่น ฯ (ที่จะรื้อ
ถอน)ซ่ึงเป็นสมบัติของส่วนรวม ขอขอบคุณ 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างตอบข้อซักถาม  

สิบเอกจักริน  จิตปลื้ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน หากสิ่งใดที่จะเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการก็จะน าไปปฏิบัติ แต่ทั้งนี้แล้วก็ต้องอยู่ที่การพิจารณา
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระเบียบแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณ 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองช่างที่ตอบข้อซักถาม และขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
ซักถาม (ท่ีประชุมไม่มีข้อซักถาม) หากไม่มีท่านใดเสนอ หรือซักถาม ก็ขอให้ทุก
ท่านออกเสียงโดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ   

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้รื้อถอนอาคารและปรับปรุงอาคารโรงเรียน
บ้านตุ่นราษฎร์สามัคคี อุทิศ (อาคารเรียนเก่า) ด้วยจ านวน 9  เสียง         
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง  1 เสียง  

  
 5.4 ญัตติขอความเห็นชอบร่างค าบรรยายแนวเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านตุ่น 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอเชิญทางฝ่ายบริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุม  

นายก อบต.บ้านตุ่น เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ขอมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองช่างน าเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ 

สิบเอกจักริน  จิตปลื้ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ด้วยอ าเภอเมืองพะเยาขอให้ตรวจสอบแนวเขตต าบล ตามหนังสือที่ พย 
0118/ว 0805 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เรื่อง  การตรวจสอบแนวเขต
ปกครองระดับต าบลในเขตท้องที่อ าเภอ อ าเภอเมืองพะเยา ได้มอบหมายให้ 
องค์การต าบลบ้านตุ่น ด าเนินการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนที่ และน าเข้าในที่ประชุมสภาท้องถิ่นพิจารณา เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย (ตาม
หนังสือแนบท้ายนี้) กองช่าง ได้ด าเนินการส ารวจแนวเขตพร้อมกับผู้น าชุมชน , 
ตัวแทนชุมชน, คณะผู้บริหารของทั้งต าบลบ้านตุ่น, ต าบลบ้านสาง, ต าบลแม่นา
เรือและต าบลแม่ใสแล้ว พร้อมทั้งได้จัดท าแนวเขตปกครองของต าบลบ้านตุ่น
เสร็จเรียบร้อย 
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บัดนี้ กองช่าง ได้ด าเนินการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านตุ่น จ านวน ๑๑ หมู่บ้าน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
ทางอ าเภอเมืองพะเยา ให้จัดส่งหลักฐานประกอบไปด้วย 

1. บันทึกรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านพร้อมรูปถ่าย 
2. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
3. CD ไฟล์ข้อมูลร่างค าบรรยายแนวเขต (ยกเว้นต าบลแม่นาเรือ) 
หากผ่านแล้วจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  จึงขอน าเรียน

รายละเอียดร่างค าบรรยายแนวเขต (ดังรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่ง
ให้แก่ทุกท่านแล้ว) ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านดูเอกสารและภาพถ่ายที่ได้น าเสนอทาง
โปรเจคเตอร์ไปพร้อมกัน หากท่านใดสงสัยโปรดสอบถามได้ 

ร่างค าบรรยายแนวเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ก าหนดเขตต าบลบ้านตุ่น ในท้องที่อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

โดยให้มีเขตการปกครองรวม 11 หมู่บ้าน คือ 
 หมู่ที่   1  บ้านตุ่นใต้ 
 หมู่ที่   2  บ้านตุ่นกลาง 
 หมู่ที่   3  บ้านตุ่นกลาง 
 หมู่ที่   4  บ้านบัว 
 หมู่ที่   5  บ้านห้วยหม้อ 
 หมู่ที่   6  บ้านห้วยลึก 
 หมู่ที่   7  บ้านตุ่นใต้ 
 หมู่ที่   8  บ้านสันกว๊าน 
 หมู่ที่   9  บ้านแหล่า 
  หมู่ที่  10  บ้านทุ่งก่ิว  
 หมู่ที่  11  บ้านห้วยลึก 
และให้มีอาณาเขต ดังนี้ 

หลักเขตที่ 1 บริเวณพิกัดที่ N 2114853 E 579768 
ทิศเหนือ  ติดต าบลบ้านสาง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีแนวเขต

เริ่มต้นจาก  
หลั ก เขตที่  1  บ ริ เวณ พิ กั ดที่  N 2114853 E 579768 
เทือกเขาดอยหลวง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามสันเขาสัน
กู่ฮ้อ ผ่านกิ่วหวดไปตามสันเขาห้วยผักหละถึงถนนการเกษตร 
ระยะทางประมาณ 4,740 เมตร 
หลักเขตที่  2  N 2117831 E 583462  ไปตามถนน
การเกษตรฝั่งทิศเหนือ 800 เมตร  
ห ลั ก เข ต ที่  3  N 2118029 E 584079 ไป ต า ม ถ น น
การเกษตรฝั่งทิศใต้ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนการเกษตรฮ้อมปันนางผ่าน
ส ร ะ น้ า จ า บ อ น ถึ ง กึ่ ง ก ล า ง ล า ห้ ว ย ส า ง ไป ท า ง ทิ ศ



12 
 

สามัญ สมัย 3 ครั้ง 2 – 15 ส.ค.2565 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 3,700 เมตร  
หลักเขตที่ 4 N 2117750 E 587771 กึ่งกลางสะพานบ้าน
ม่อนแก้ว ใช้ล าห้วยสางเป็นแนวแบ่งเขต ตัดผ่านถนนสายแม่ต  า - 
แม่ใจ ระยะทางประมาณ 1,170 เมตร  
หลักเขตที่ 5 N 2118036 E 586371 ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลาง
ถนนสายแม่ต  า – แม่ใจ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใช้กึ่งกลาง
ล าห้วยสาธารณะเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างต าบลบ้านตุ่นกับต าบล
บ้านสางไปตามแนวเขตหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (นสล.) เลขที่ 
13471หลักหมุดหมายเลข0503,2280,1805,2075,1487, 
1528, 1934, 3442, 1178 และ 2116 ระยะทางประมาณ 
2,480 เมตร 
หลักเขตที่  6 N 2118862 E 589171 บริเวณกึ่งกลางล า
เหมืองสาธารณะ ตัดผ่านทุ่งนา ระยะทางประมาณ 420 เมตร  
หลักเขตที่  7 N 2118749 E 589585 บริเวณกึ่งกลางล า
เหมืองข่อย ใช้ตลิ่งริ่มฝั่งซ้ายล าเหมืองข่อยเป็นแนวแบ่งเขต ถึง
บริเวณริมฝั่งกว๊านพะเยา ระยะทางประมาณ 850 เมตร 
หลั ก เขตที่  8  N 2 119 0 10  E 5 9 0 3 2 3  ไปท างทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองพะเยา ระยะทาง
ประมาณ 3,050 เมตร 
หลักเขตที่ 9 N 2119700 E 593300 จดเขตเทศบาลเมือง
พะเยา รวมระยะทางทางทิศเหนือประมาณ 17,210 เมตร 

ทิศตะวันออก ติดต่อเขตเทศบาลเมืองพะเยา เขตต าบลแม่ใส อ าเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากเทศบาลเมือง
พะเยา  
หลักเขตที่  9  N 2119700 E 593300 ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้มีเขตเทศบาลเมืองพะเยาเป็นแนวแบ่งเขต 
ระยะทางประมาณ 680 เมตร  
หลั ก เขตที่  1 0  N 2119200 E 593800 ไป ท างทิ ศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ถึงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง
ประมาณ 3,170 เมตร  
หลักเขตที่  11 N 2117805 E 590920  ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือผ่านทุ่งนาถึง ระยะทางประมาณ 870 
เมตร  
หลักเขตที่  12 N 2117143 E 590368  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทุ่งนา ระยะทางประมาณ 260 
เมตร  
หลักเขตที่  13 N 2117255 E 590130  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือไปตามถนนการเกษตร ระยะทาง
ประมาณ 95 เมตร  
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หลักเขตที่  14  N 2117278 E 590040  ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทุ่งนา ระยะทางประมาณ 800 เมตร  
ถึงหลักเขตที่ 15 N 2116655 E 589540 ไปทางทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 172 เมตร  
หลักเขตที่  16 N 2116697 E 589373  ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ หลังป่าสุสานบ้านสันป่าถ่อน ผ่านทุ่งนา 
ระยะทางประมาณ 110 เมตร  
หลักเขตที่ 17  N 2116697 E 589259 ไปทางทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ผ่านทุ่งนาถึงบริเวณใต้ต้นทองกวาว ระยะทาง
ประมาณ 375 เมตร  
หลักเขตที่  18 N 2116364 E 589091 ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทุ่งนาถึงขอบถนนบ้านสันป่าถ่อน-บ้าน
ห้วยลึก ระยะทางประมาณ 420 เมตร  
หลักเขตที่ 19 N 2116022 E 589328 ไปทางทิศใต้ผ่าน
ทุ่งนาถึงบริเวณกอไผ่ ระทางประมาณ 180 เมตร  
หลักเขตที่  20 N 2115840 E 589326  ไปทางทิศ
ตะวันออกตามล าห้วยลึก ระยะทางประมาณ 350 เมตร  
หลักเขตที่ 21 N 2115818 E 589664 ไปทางทิศใต้ผ่าน
ทุ่งนาถึงแยกสามต าบล ระยะทางประมาณ 130 เมตร  
หลักเขตที่ 22 N 2115693 E 589652 ระยะทางรวม
ทางทิศตะวันออกประมาณ 7,612 เมตร 

ทิศใต้ ติดต่อต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากสามแยกเขต 3 ต าบล  
หลักเขตที่  22  N 2115693 E 589652  ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ใช้เหมืองร่องหลวง(หรือเหมืองจ าปี)เป็นแนว
แบ่งเขตระหว่างต าบลระยะทางประมาณ 1,370 เมตร  
หลักเขตที่ 23 N 22115200 E 588700  ตัดผ่านถนน
สายแม่ต  า – แม่ใจ ไปทางทิศตะวันตก ตามเหมืองร่องหลวง
(หรือเหมืองจ าปี) ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร  
หลั ก เขตที่  2 4  N 2114497 E 587520 ไปท างทิ ศ
ตะวันตกเฉียงเหนือตัดผ่านทุ่งนา ระยะทางประมาณ 270 
เมตร  
หลั ก เขตที่  2 5  N 2114564 E 587272 ไปท างทิ ศ
ตะวันตกเฉียงใต้ใช้ล าห้วยม่วงเป็นแนวแบ่งเขตถึงกึ่งกลาง
สะพานกรมทางหลวงชนบท พ.ศ.2551 ข้ามล าห้วยม่วง
ระยะทางประมาณ  1,930 เมตร  
หลัก เขตที่  26  N 2113139 E 586361  ไปทางทิ ศ
ตะวันตกเฉียงใต้จดล าห้วยม่วง ระยะทางประมาณ 2,650  
เมตร  
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หลักเขตที่ 27 N 2113000    E 584100 ไปทางทางทิศ
ตะวันตก ตัดผ่านเขาเทือกเขาดอยหลวง ระยะทางประมาณ 
3,500 เมตร  
หลั ก เขตที่  2 8  N 2112200 E 580700 ร วม ระยะ
ทางด้านทิศใต้ประมาณ 11,220 เมตร 

ทิศตะวันตก    ติดต าบลวังเหนือ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากเทือกเขาดอยหลวง  
หลักเขตที่ 28 N 2111926 E 580396 ไปทางทิศเหนือ 
ใช้สันปันน้ าดอยหลวงเป็นแนวแบ่งเขต เหนือ – ใต้ ระหว่าง
อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปางกับต าบลบ้านตุ่น สิ้นสุดที่ยอด
เขาดอยหลวง หลักเขตที่ 1 N 2114853 E 579768 รวม
ระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 3,000 เมตร 

ขอน าเรียนให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองช่าง และขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ซักถาม 

นายอิ่นแก้ว  ใจสืบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
พ้ืนที่บ้านเหล่า หมู่ที่  9 บริเวณม่อนถ้ า ม่อนแก้ว สระจ าบอน จะมีพ้ืนที่
ประมาณ 300 กว่าไร่พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นป่า สวน ซึ่งจะเป็นเขตของเทศบาล
ต าบลบ้านสาง ซึ่งในความเป็นจริงเป็นของบ้านเหล่าต าบลบ้านตุ่น จึงขอให้
พิจารณาแก้ไข 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 และขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง 
ตอบข้อซักถาม 

สิบเอกจักริน จิตปลื้ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ตามที่ท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 เสนอมานั้น ขอน าเรียนว่าบริเวณพ้ืนที่
ดังกล่าว ได้น าปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่บ้าน ก านันต าบล นายก อปท. ทั้งสอง
ต าบลร่วมกับท่านนายอ าเภอเมืองพะเยาแล้ว ได้ข้อตกลงในการแบ่งเขตพ้ืนที่
ให้ใช้แนวเขตที่บ่งบอกชัดเจน เช่น ล าห้วย ถนน เป็นต้น ซึ่งครั้งนั้นได้ตกลงกัน
ว่าให้ ใช้แนวเขตถนนเป็นหลักจะไม่ใช้แนวเขตสันเขาเนื่องจากเป็นจุด
เปราะบางไม่เป็นที่นิยมให้ใช้ตัดแบ่งแนวเขต เพราะไม่อาจจะจัดท าโครงการ
พัฒนาอ่ืนใดได้เพราะเป็นพ้ืนที่ป่าและไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ และขณะนี้ได้
ข้อสรุปตกลงร่วมกันแล้ว จึงได้จัดท าเป็นร่างตามที่ได้น าเสนอข้างต้น ซึ่ง
ข้อตกลงใหม่จะท าให้ต าบลบ้านตุ่นได้พ้ืนที่บริเวณบ้านห้วยหม้อเพ่ิมมาและได้
พ้ืนที่จัดเก็บภาษีเพิ่มด้วย 

นายมนตรี  นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต.บ้านตุ่น 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ตามร่างแนวเขตใหม่ จะท าให้ต าบลบ้านตุ่นได้พ้ืนที่จัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น  แต่
อาจจะเสียพื้นที่ไปบางส่วนซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 แจ้งมา 
แต่ทั้งนี้ได้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสองต าบลแล้ว ซึ่งพ้ืนที่ที่เสียไปไม่อาจจะ
เข้าไปพัฒนาได้ หรือไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้เพราะเป็นเขตป่าไม้  ส าหรับการ
เข้าใช้พ้ืนที่ในการประกอบอาชีพ ท าไร่ ท าสวน ก็สามารถท าได้เช่นเดิม  จึง
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ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 ได้แจ้งให้แก่ชาวบ้านอย่าได้วิตกกังวลใน
การเข้าใช้พ้ืนที่โดยยังสามารถเข้าไปประกอบอาชีพในพ้ืนที่ดังกล่าวได้ตามเดิม  

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองช่าง และท่าน ปลัด อบต. ขอเชิญสมาชิกสภา 
อบต.ซักถาม 

นายวิชัย  แก้วก้อน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เนื่องจากบริเวณจุดบ่อน้ าบริเวณสถานที่สูบน้ าด้วยไฟฟ้าตั้งอยู่ในเขตต าบลบ้าน
สาง จึงขอสอบถามว่าหากล าเหมืองแตกทาง อบต.บ้านตุ่นจะเข้าไปด าเนินการ
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาได้หรือไม ่

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 และขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง 
ตอบข้อซักถาม 

สิบเอกจักริน จิตปลื้ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ตามที่ท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  3 สอบถามมานั้น ขอน าเรียนว่าต้อง
ตรวจสอบว่าโครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้าได้ถ่ายโอนมาให้ อบต.บ้านตุ่น หรือไม่  
หากเราได้รับการถ่ายโอนแล้วก็สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  ซึ่ง
เดิมนั้นเจตนารมย์เขาสร้างขึ้นเพ่ือค านึงถึงการใช้น้ ามิได้ค านึงถึงแนวเขตแต่มุ่ง
ถึงผลประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับจากการใช้น้ าร่วมกัน 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองช่าง ผมเห็นว่าหากเป็นพ้ืนที่คาบเกี่ยวและ
ชาวบ้านต าบลบ้านตุ่นได้รับผลกระทบอย่างมาก ทาง อบต.บ้านตุ่นก็อาจจะ
ช่วยแก้ไขปัญหาให้โดยอาจจะขอความเห็นชอบสภาท้องถิ่นทั้งสองแห่งท า
กิจการนอกเขตระหว่างต าบลได้  และขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ซักถาม 

สิบเอกจักริน จิตปลื้ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กรณีล าเหมืองสาธารณะที่ อบต.บ้านตุ่นได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทาน 
เราสามารถด าเนินการอ่ืนใดได้เพราะถือว่าเป็นทรัพย์สินของ อบต.บ้านตุ่น 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองช่าง และขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ซักถาม 

นายทิวากรณ์  เสธา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กรณีพ้ืนที่กึ่งกลางล าเหมืองล าห้วยบริเวณรอยต่อบ้านสันเวียงใหม่และบ้านทุ่ง
กิ่ว จะพัฒนาได้หรือไม่ อย่างไร ขอให้พิจารณาเส้นแบ่งเขตนี้ด้วย 

สิบเอกจักริน จิตปลื้ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
การพัฒนาพ้ืนที่หากเป็นพ้ืนที่คาบเกี่ยวอาจจะขอความเห็นชอบสภาท้องถิ่นทั้ง
สองแหง่ท ากิจการนอกเขตระหว่างต าบลได้   

นายมนตรี นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต.บ้านตุ่น 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
จากข้อเสนอต่างๆ ข้างต้น จะเห็นได้ว่าท่านสมาชิกสภาฯ มีความกังวลเกี่ยวกับ
โครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆ บริเวณพ้ืนที่คาบเกี่ยวระหว่างต าบล จึงจะ
ขอเสนอว่าควรใช้แนวเขตล าเหมือง ถนน เป็นเส้นแบ่งเขต ระบุทิศเหนือ ใต้ 
ฯลฯ ให้ระบุอย่างชัดเจน 

สิบเอกจักริน จิตปลื้ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ตามที่ท่านปลัดน าเสนอ  จะขอน าปรึกษาหารือกับผู้จัดท าร่างบรรยายแนวเขต
ต่อไป 
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นางกาบจันทร์  แท่งยา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ขอสอบว่าถนนเส้นที่ อบต.เคยท า(บริเวณแยกบ้านแม่ทองปอน) และถูก สตง.
ทักท้วงว่าอยู่ในเขตต าบลบ้านสาง นั้น เดิมทีอยู่ในเขตต าบลบ้านตุ่น และที่ผ่านมา
ดิฉันมักจะจัดหาโครงการพัฒนาต่าง ๆ เข้ามาด าเนินการตลอด จึงเป็นข้อกังวลว่า
หากอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านสางจะถูกเพิกเฉยไม่มีการพัฒนาอ่ืนใดอีก 

สิบเอกจักริน จิตปลื้ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ตามที่สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 แจ้งมานั้น  ถนนนเส้นดังกล่าวอยู่ในเขต
เทศบาลต าบลบ้านสางและเขาได้ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้ว หากท่าน
ต้องการพัฒนาอ่ืนใดก็ต้องแจ้งทางเทศบาลต าบลบ้านสางด าเนินการ 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ และขอเชิญสมาชิกสภา อบต.
ซักถาม หรือเสนอเพ่ิมเติม 

นายวิชาติ  รูปศิริ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
การประชุมประชาคมหมู่บ้านห้วยหม้อ หมู่ที่ 5 เห็นชอบกับร่างค าบรรยาย
แนวเขตใหม่ เพราะได้พ้ืนที่ เพ่ิมรวมถึงพระธาตุดอยโตน (เดิมทีเป็นของ
เทศบาลต าบลบ้านสาง)  

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

- ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ซักถาม หรือเสนอเพ่ิมเติม  
- ที่ประชุมไม่มีข้อซักถาม หรือข้อเสนอเพ่ิมเติม 
- หากไม่มีท่านใดเสนอ หรือซักถาม ก็ขอให้ทุกท่านออกเสียงโดยการยกมือ

ขึ้นเหนือศีรษะ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบร่างค าบรรยายแนวเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านตุ่น ด้วยจ านวน 9  เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง  1 
เสียง  

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกลางวันเป็นเวลา 1 ชั่วโมง และ
ขอให้พร้อมกันในเวลา 13.01 น. เพื่อประชุมระเบียบวาระต่อไป 

พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น. 
เริ่มประชุมเวลา 13.01 น. 

 ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน  ๆ   
 6.1 เรื่องเสนอจากฝ่ายบริหาร 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

เรื่องเสนอจากฝ่ายบริหารนั้นขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านตุ่นได้แจ้งต่อที่ประชุม  

นายบาล  บุญก้ า 
นายก  อบต.บ้านตุ่น 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นที่ เคารพ  และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องแจ้งต่อท่ีประชุมมีดังต่อไปนี้   

1. ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น จะจัดท าโครงการจัดระบบ
กระจายน้ า ของหมู่ที่ 5 บ้านห้วยหม้อ โดยจะขุดสระแก้มลิง 10 ไร่ จึงขอให้
กองช่างตรวจสอบพื้นท่ีต่อไป 

2. ด้วยได้ของถังเก็บน้ าขนาด 100,000 ลิตร ไว้ที่บริเวณสระโป่งอ้อ  
สระจ าต้นล้อง  อ่างเก็บน้ าห้วยอุย สระไม้แห้ง โดยกองช่างตรวจสอบแล้ว 

3. โครงการก่อสร้างถนนสายเกษตรที่ช ารุด  จะขอความร่วมมือกองช่าง  
สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยส ารวจความเสียหายเพ่ือซ่อมแซมเป็นการ
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เร่งด่วนต่อไป 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอขอบคุณท่านนายกฯ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป การขุดลอกหน้าฝายห้วยเหี้ยหากด าเนินการได้จะเป็นการดี
เพราะหน้าฝายเป็นทราย  เรื่องเสนอจากฝ่ายบริหารนั้นขอเชิญรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นได้แจ้งต่อที่ประชุม  

นายถวิล  ธาตุอินจันทร์ 
รองนายก อบต.บ้านตุ่น 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
การใช้รถใช้ถนนบริเวณที่ท่านประธานสภาฯ กล่าวมาค่อนข้างจะล าบากเพราะ
เป็นช่วงฤดูฝนไม่มีที่กลับรถ 

สิบเอกจักริน จิตปลื้ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เขียนค าร้องขอความอนุเคราะห์ขุดลอกหินทรายแม่น้ า 
เพ่ือจะได้เนินการส ารวจพ้ืนที่ต่อไป 

นางกาบจันทร์  แท่งยา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ขอสอบถามความคืบหน้าตามที่ขอความอนุเคราะห์กากหินถมสถานที่บริเวณ
ป่าช้า เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่ประการใด 

นายก อบต.บ้านตุ่น เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ตอบสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 ตามที่ได้ขอกากหินไปนั้นทราบว่าเราจะได้รับ
ความอนุเคราะห์ล าดับที่ 2 ขณะนี้รอหนังสือแจ้งตอบกลับมาที่ อบต. และจะ
ติดตามให้ต่อไป และจะขอมอบหมายให้รองถวิล ธาตุอินจันทร์ส ารวจพื้นที่ที่จะ
ขุดลอกหรือถมดินลูกรัง 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอเสนอว่าหากมีงบประมาณเพียงพอควรถมดินลูกรังเพ่ือความคงทน และ
มีการใช้งานระยะยาว 

นายถวิล  ธาตุอินจันทร์ 
รองนายก อบต.บ้านตุ่น 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ดินลูกรังอาจจะมีค่าใช้จ่ายคิวละ 400 บาทโดยประมาณข้ึนอยู่กับระยะทางใน
การขนส่งด้วย หินคลุกมีค่าใช้จ่ายคิวละ 300 บาทโดยประมาณ(รวมค่าลาก
ราคา 2,000 บาทโดยประมาณ) หินทรายจะมีค่าใช้จ่ายค่าตักค่าลาก(ไม่ระบุ) 
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอให้ท่านสมาชิกฯ เขียนค าร้องเสนอขอซ่อมแซมถนนสายเกษตรให้ฝ่าย
บริหารพิจารณาด าเนินการต่อไป 

นายธีรศักดิ์ เสธา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
การถมดินลูกรังช่วงฤดูฝนมักจะเป็นโคลนหากฝนตกจะท าให้สัญจรไปมา
ล าบาก หมู่บ้านใดที่จะขออนุเคราะห์ขอให้ท่านระบุความต้องการให้ชัดเจน 
และขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่ได้ด าเนินโครงการก่อสร้างถนนสายเกษตร 
คสล.สายหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย 

นายถวิล  ธาตุอินจันทร์ 
รองนายก อบต.บ้านตุ่น 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
1. ขอเสนอให้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาไปทางบ้านห้วยลึกบ้าง เพราะมีที่

สาธารณะหลายจุด 
2. ตามที่ท่านนายก อบต.มอบหมายให้ส ารวจพ้ืนที่เพ่ือซ่อมแซมถนนสาย

เกษตร จึงขอนัดหมายทุกท่านในพ้ืนที่หมู่บ้านนั้นๆ ลงพ้ืนที่พร้อมกันหลังจาก
ประชุมสภาฯ เสร็จแล้ว 
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รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

การจัดกิจกรรมจิตอาสาไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ขอให้พิจารณาด าเนินการตาม
ความเหมาะสมและขอให้แจ้งกับฝ่ายปกครองด้วย 

นายอภิเดช วงศ์แก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
1. ขอเชิญชวนให้ทุกท่านจัดกิจกรรมจิตอาสาไปทางบ้านห้วยลึก 

โดยเฉพาะบริเวณอ่างเก็บน้ าสระไม้แห้ง 
2.  ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมหลังคาตลาดสดต าบลบ้านตุ่น(ตั้งอยู่บ้าน

ห้วยลึก) 
นายก อบต.บ้านตุ่น เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

1. การจัดกิจกรรมจิตอาสาไปทางบ้านห้วยลึก โดยเฉพาะบริเวณอ่างเก็บ
น้ าสระไม้แห้ง  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 เขียนค าร้อง เพ่ือจะได้น าแจ้ง
ฝ่ายปกครองร่วมกิจกรรมด้วย 

2.  ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมหลังคาตลาดสดต าบลบ้านตุ่น(ตั้งอยู่บ้าน
ห้วยลึก) ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 เขียนค าร้อง 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

เรื่องเสนอจากฝ่ายบริหารขอเชิญแจ้งต่อที่ประช  ม (ที่ประชุมไม่มีเรื่องแจ้ง
เพ่ิมเติม) หากไม่มีขอเข้าสู่วาระต่อไป 

 6.2  เรื่องเสนอจากส านักงาน อบต. 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

เรื่องแจ้งจากส านักงาน อบต.ขอเชิญปลัด อบต.น าเสนอ 

นายมนตรี  นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต.บ้านตุ่น 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ตามที่ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ าด้วยพลังงาน

ไฟฟ้าของ อบต.บ้านตุ่นเมื่อ พ.ศ. 2553 และได้ออกข้อบัญญัติ อบต.บ้านตุ่น 
เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า พ .ศ. 2564 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้แก่ทุกท่าน  

หมวด 2 ข้อ 6 “ให้มีคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ าไม่น้อยกว่า 7 คน
แต่ไม่เกิน 15 คน” ประกอบด้วยผู้แทน อบต.ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งและผู้แทน
กลุ่มผู้ใช้น้ าที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ าในพ้ืนที่บริการของสถานีสูบ
น้ านั้น 

ให้ อบต.เป็นผู้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการในสัดส่วนของผู้แทนกลุ่ม
เกษตรกรผู้ใช้น้ าตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่ข้อบัญญัตินี้มี
ผลใช้บังคับ” ...ฯลฯ... 

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกตัวแทน อบต. จ านวน 8 คน เพ่ือจะได้
แต่ งตั้ งเป็ นคณ ะกรรมการบริหารสถานี สูบ น้ าด้ วยไฟฟ้า  และเมื่ อได้
คณะกรรมการชุดใหม่แล้วก็จะต้องจัดท าร่างระเบียบการบริหารจัดการสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟ้าใหม่ 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ตัวแทน อบต. หมายถึง ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ อบต.ใช่
หรือไม่ และขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาเสนอรายชื่อ 

นายมนตรี  นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต.บ้านตุ่น 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ตัวแทนของ อบต.หมายถึง ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภา อบต. หากเสนอ
รายชื่อแล้วขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
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นางกาบจันทร์  แท่งยา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
เห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพราะจะได้บริหารจัดการ

อย่างเป็นระบบมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ และ 
ขอเสนอนายอ านวย ไทยกุล เลขานุการนายก อบต. คนที่ 1 

นายวิชัย  แก้วก้อน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ขอเป็นผู้รับรองการเสนอของนางกาบจันทร์  แท่งยา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

นายทิวากรณ์  เสธา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ขอเป็นผู้รับรองการเสนอของนางกาบจันทร์  แท่งยา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบเลือก นายอ านวย ไทยกุล เลขานุการนายก อบต. คนที่ 1 ด้วย
จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 

  
นายวิชัย  แก้วก้อน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
เห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และขอเสนอให้มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการน้ าชลประทานชุดใหม่ด้วย และ 
ขอเสนอนายณัฐพล วงศ์ษาคม รองนายก อบต. คนที่ 2 

นางกาบจันทร์  แท่งยา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ขอเป็นผู้รับรองการเสนอของนายวิชัย  แก้วก้อน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 

นายธีรศักดิ์   เสธา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ขอเป็นผู้รับรองการเสนอของวิชัย  แก้วก้อน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบเลือก นายณัฐพล  วงศ์ษาคม รองนายก อบต. คนที่ 2 ด้วยจ านวน 
9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 

  
นายธีรศักดิ์  เสธา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ขอเสนอนายวิชัย  แก้วก้อน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  คนที่ 3 

นายชาติชาย  อูปแก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ขอเป็นผู้รับรองการเสนอของนายธีรศักดิ์ เสธา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 

นางกาบจันทร์  แท่งยา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ขอเป็นผู้รับรองการเสนอของนายธีรศักดิ์ เสธา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบเลือก นายวิชัย  แก้วก้อน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 คนที่ 3 ด้วย
จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 

  
นายอิ่นแก้ว  ใจสืบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ขอเสนอนายทิวากรณ์  เสธา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  คนที่ 4 
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นายชาติชาย  อูปแก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ขอเป็นผู้รับรองการเสนอของนายอ่ินแก้ว  ใจสืบ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 

นายวิชัย  แก้วก้อน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ขอเป็นผู้รับรองการเสนอของนายอ่ินแก้ว  ใจสืบ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบเลือก นายทิวากรณ์  เสธา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  คนที่ 4  
ด้วยจ านวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 

  
นายทิวากรณ์  เสธา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ขอเสนอ นายชาติชาย อูปแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8  คนที่ 5 

นายอ่ินแก้ว ใจสืบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ขอเป็นผู้รับรองการเสนอของนายทิวากรณ์  เสธา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 

นายอภิเดช  วงศ์แก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ขอเป็นผู้รับรองการเสนอของนายทิวากรณ์  เสธา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบเลือก นายชาติชาย อูปแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8  คนที่ 5  
ด้วยจ านวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 

  
นายวิชาติ  รูปศิริ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ขอเสนอ นางกาบจันทร์  แท่งยา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10  คนที่ 6 

นายอภิเดช  วงศ์แก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ขอเป็นผู้รับรองการเสนอของนายวิชาติ  รูปศิริ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

นายทิวากรณ์  เสธา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ขอเป็นผู้รับรองการเสนอของนายวิชาติ  รูปศิริ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบเลือก นางกาบจันทร์  แท่งยา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10  คนที่ 6
ด้วยจ านวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 

  
นางกาบจันทร์  แท่งยา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ขอเสนอ  นายธีรศักดิ์  เสธา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 คนที่ 7 

นายจ าเริญ  ใหม่ต๊ะ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ขอเป็นผู้รับรองการเสนอของนางกาบจันทร์  แท่งยา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

นายชาติชาย  อูปแก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ขอเป็นผู้รับรองการเสนอของนางกาบจันทร์  แท่งยา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
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มตทิี่ประชุม เห็นชอบเลือก นายธีรศักดิ์  เสธา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 คนที่ 7 ด้วย
จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 

  
นางกาบจันทร์  แท่งยา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ขอเสนอ  นายจ าเริญ  ใหม่ต๊ะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 คนที่ 8 

นายวิชาติ  รูปศิริ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ขอเป็นผู้รับรองการเสนอของนางกาบจันทร์  แท่งยา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

นายอิ่นแก้ว  ใจสืบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ขอเป็นผู้รับรองการเสนอของนางกาบจันทร์  แท่งยา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบเลือก นายจ าเริญ  ใหม่ต๊ะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 คนที่ 8   
ด้วยจ านวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

สรุปที่ประชุมมีมติคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า ดังนี ้

1. นายอ านวย  ไทยกุล  เลขานุการนายก อบต. 
2. นายณัฐพล  วงศ์ษาคม  รองนายก อบต. 
3. นายวิชัย  แก้วก้อน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
4. นายทิวากรณ์  เสธา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
5.  นายชาติชาย  อูปแก้ว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 
6.  นางกาบจันทร์  แท่งยา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  10 
7.  นายธีรศักดิ์  เสธา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  1 
8. นายจ าเริญ  ใหม่ต๊ะ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  2 
ขอเชิญท่านปลัดฯ แจ้งเรื่องอ่ืนต่อไป 

นายมนตรี  นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต. 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    
- การขอรับบริการน้ าอุปโภค/บริโภคให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ จากการ

ตรวจสอบพบว่ามีชาวบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยลึกขอรับบริการบ่อยครั้งมากทุก
ช่วงฤดูกาล  และมักจะมายื่นค าร้องด้วยตัวเองและไม่แจ้งผ่านสมาชิกสภาฯ 
และผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้นๆ  จึงขอสอบถามกับท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 
6 ช่วยตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ว่าได้รับความเดือดร้อนจริงหรือไม่ 
ประการใด และเหตุใดจึงไม่มีน้ าใช้ เนื่องจากว่าหากรถบรรทุกน้ าออกบริการ
เช่นนี้เจ้าหน้าที่ต้องเติมน้ าให้เต็มล ารถหากน้ าเหลือต้องเปิดทิ้งทั้งหมดเพราะมี
ผลในการขับขี่ยานพาหนะ และขอฝากให้ทุกหมู่บ้านช่วยตรวจสอบหากมีกรณี
เช่นนี้ 

-  เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน มักจะเกิดมรสุม น้ าท่วมฉับพลัน  น้ าป่าไหล
หลาก  ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านที่อยู่ในพ้ืนที่ช่วยกันตรวจสอบจุดเสี่ยงในการ
ระบายน้ าที่อาจจะเกิดการอุดตันได้ และขอให้แจ้งมายัง อบต.เพ่ือจะได้หา
แนวทางป้องกันแต่เนิ่น ๆ 
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นายอภิเดช  วงศ์แก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    
- ตามที่ท่านปลัดฯ แจ้งว่ามีชาวบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยลึกขอรับบริการ

บ่อยครั้งมากตลอดทุกช่วงฤดูกาล  นั้น   
เนื่องจากว่าเป็นบ้านสวนและมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง มีความห่างไกลจาก

แหล่งน้ าประปาของหมู่บ้าน จึงไม่มีน้ าประปาใช้ น้ าที่ได้รับส่วนมากจะน้ าไปใช้
ในการอาบ ช าระล้าง เป็นต้น  ภาชนะเก็บกักน้ าขนาดใหญ่เขาไม่มี แต่จะมีถัง
เก็บน้ าของหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้น(จุดที่ขอให้ อบต.เติมน้ าให้) 

นายมนตรี  นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต. 

ควรแนะน าให้เขาจัดหาภาชนะเก็บน้ า หรือขุดบ่อน้ าไว้ใช้ หากขอน้ าจาก 
อบต.ตลอดเวลาคงไม่เหมาะสมหากในเวลานั้นเกิดภัยขึ้นอย่างกะทันหันและ
ทาง อบต.ไปไม่ทันอาจจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงได้ 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอขอบคุณทุกท่าน ส าหรับเรื่องการบริการน้ าก็ขอให้ทุกฝ่ายพิจารณาเหลือ
ตามความเหมาะสมต่อไป เรื่องแจ้งจากส านักงานขอเชิญน าเสนอต่อไป 

สิบเอกจักริน  จิตปลื้ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    
- ขอรายงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566 ที่ อบต.ได้รับ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ-

51-03 สายบ้านตุ่นกลางหมู่ที่ 2 ถึง บ้านตุ่นใต้ หมู่ที่ 1  
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งตะวันตกบ้านบัวหมู่ที่ 4 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเหล่า หมู่ที่ 7 
ส าหรับโครงการอ่ืนๆ จะทยอยลงข้อมูลทางหลวงท้องถิ่น  เพ่ือขอ

งบประมาณจากแหล่งอื่นต่อไป  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองช่าง เรื่องแจ้งจากส านักงานขอเชิญน าเสนอ
ต่อไป 

นางสุภา  วงศ์ช่างเงิน 
รองปลัด อบต. 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    
- ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพสมาชิกสภา อบต.  

พนักงาน และผู้บริหารท้องถิ่น ประจ าปี 2565 ในวันที่ 23 สิงหาคม  2565  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยมีหลักสูตรดังนี้ 

1. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ความโปร่งใส 
2. บทบาทและอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจาก ส านักงาน ปปช. และส านักงานท้องถิ่นจังหวัด มา

บรรยายเพื่อให้ความรู้ 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอขอบคุณรองปลัด ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการอบรมต่อไป  เรื่องแจ้งจาก
ส านักงานขอเชิญน าเสนอต่อไป หากไม่มีขอเข้าสู่วาระต่อไป 

  
 6.3 เรื่องเสนอจากสมาชิกสภา อบต. 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

เรื่องแจ้งจากสมาชิกสภา อบต.ขอเชิญน าเสนอต่อที่ประชุม  

นายชาติชาย  อูปแก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    
- ขอติดตามความคืบหน้าจากที่เคยได้ขออนุเคราะห์ติดตั้งสวิตซ์ควบคุม

ไฟฟ้าของหมู่บ้าน เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วจึงอาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้ที่
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เลิกการประชุมเวลา    14.00   น. 
 

    ลงชื่อ    มนตรี  นทีนาถวรกุล  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นายมนตรี  นทีนาถวรกุล) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  

 

ปิด- เปิดไฟฟ้า ราคาเท่าที่ทราบมาประมาณ 3,000 บาท จึงขอความกรุณา
เร่งรัดด าเนินการให้ด้วย  

นายก อบต.บ้านตุ่น เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    
การจัดซื้อสวิตซ์ควบคุมไฟฟ้า จะให้กองช่างเสนอเรื่องจัดซื้อให้ เนื่องจากที่

ผ่านมางบประมาณไม่เพียงพอและในครั้งนี้ได้โอนงบประมาณเพ่ือการนี้แล้ว จึง
ขออภัยที่ด าเนินการล่าช้า 

นายวิชัย  แก้วก้อน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    
- ขอสอบถาม ตามที่นายธีรศักดิ์  เสธา เคยแจ้งเกี่ยวกับการติดตั้งไฟกิ่ง

(สายดับ) ซึ่งอาจจะใช้งบประมาณจ านวน 100,000 บาท โดยประมาณ  แต่
เห็นว่างบประมาณปี 2565 ตั้งค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ ไว้ 22 คน แต่
ปัจจุบันคงเหลือ 11 คน จึงขอเสนอให้น างบประมาณคงเหลือนั้นน ามา
ด าเนินการได้หรือไม ่

นางจารุณี  พากเพียร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
งบประมาณค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ คงเหลือ ที่ท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 
3 สอบถามนั้น ขอเรียนว่าได้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการที่จ าเป็นต้องจ่าย บาง
รายการตั้งไว้ไม่เพียงพอ ได้แก่ งบประมาณจัดการงานเลือกตั้ง  โครงการอบรม  
และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

ขอสอบถามความคืบหน้าการจัดซื้อรถยนต์ตามที่ได้อนุมัติโอนงบประมาณ
ไปเมื่อครั้งที่แล้ว    

นายมนตรี  นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต. 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    
- การจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าร่างคุณลักษณะ

ของรถยนต์ (ร่าง TOR) ซึ่งหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ให้
ก าหนดการซื้อจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอยู่ 3 บริษัท ได้แก่ เอ็มจี  
โตโยต้า  มิตซูบิชิ  หากด าเนินการร่าง TOR แล้วจะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบงานพัสดุต่อไป เช่น เชิญแต่ละบริษัทเสนอราคา เป็นต้น 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที ่
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น 

สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  (ที่ประชุมไม่มีการ
เสนอเพ่ิมเติม) หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีก  ขอขอบคุณทุกท่าน
ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น สมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 จนส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี  และขอปิดการประชุมสภาฯ ไว้เพียงเท่านี้ 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  มีมติเห็นว่าการจดบันทึก
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในวัน 
ที่  15  สิงหาคม  2565 ที่เลขานุการสภาฯ  ได้บันทึกไว้  มีเนื้อหาถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ  จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
ลงชื่อ     ชาติชาย อูปแก้ว  ประธานตรวจรายงานการประชุม 

         (นายชาติชาย อูปแก้ว) 
                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น หมู่ที่ 8 
 

 
ลงชื่อ กาบจันทร์  แท่งยา   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

      (นางกาบจันทร์  แท่งยา) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  หมู่ที่ 10 
 
 

ลงชื่อ ทิวากรณ ์ เสธา กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายทิวากรณ์  เสธา) 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  หมู่ที่ 7 
 
 
- ขอรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 
2565 เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2565 
- ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  สมัย  สามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที ่1 ประจ าปี 2565  เมื่อวันที ่
25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 
 

ลงชื่อ    สมศักดิ์ กุลธรดิลก    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         ( นายสมศักดิ์ กุลธรดิลก ) 

                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น 


